



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ “นครศรีธรรมราชเกมส์”

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่าง วันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันใน ๑๑ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง บอคเซีย และ ๑ กีฬาสาธิต คือ ฟุตบอล ๗ คน และดำเนินการจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬา ขึ้น เมื่อวันที่อาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเนชั่นมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายदनัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดการแข่งขันฯ พร้อมด้วย นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง , นายวินิจ จันทรมนตรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา , นายทรงชัย วงษ์วีระดำรงค์ นายกเทศมนตรีเมือง ทุ่งสง , นายชาคริต สังขนิษฐ์ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุ่งสง และ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน , เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาจาก ๗๓ โรงเรียนทั่วประเทศ , แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองทุ่งสง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า ๑,๐๐๐ กว่าคน

สำหรับบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เริ่มจากการเดินขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าสู่ สนาม มีการแสดงรำโนราห์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และสรุปผลการแข่งขันฯ โดยมี นายทศพร จันทร ประวัติ นายอำเภอทุ่งสง กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันฯ มีหน่วยงาน/สถานศึกษาส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗๓ แห่ง มีการชิงชัย ๕๓๖ เหรียญทอง จาก ๑๑ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง บอคเซีย และ ๒ กีฬาสาธิต คือ ฟุตบอล (พิการทางสมอง) และเซียร์ลีดดิ้ง (พิการทางหู) โดย สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด ได้เหรียญทองมาก เป็นอันดับหนึ่ง คือ ๔๙ ทอง ๓ เงิน ๕ ทองแดง รวม ๕๗ เหรียญ รองลงมา คือ โรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี ได้ ๓๓ ทอง ๑๔ เงิน ๑๑ ทองแดง รวม ๕๘ เหรียญ และอันดับที่สาม คือ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้ ๒๕ ทอง ๑๘ เงิน ๕ ทองแดง รวม ๔๘ เหรียญ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อันดับที่ ๒๘ ได้ ๗ ทอง ๑๐ เงิน ๑๒ ทองแดง รวม ๒๙ เหรียญ และโรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราชได้อันดับที่ ๓๔ ได้ ๕ ทอง ๓ เงิน ๖ ทองแดง รวม ๑๔ เหรียญ

จากนั้น นายदनัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานปิดการแข่งขันได้กล่าวปิดการแข่งขันฯ มีการเชิญธงชาติ ธงการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ และธงจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงจากยอดเสา พร้อมกับไฟในกระถางคบเพลิงดับลง จากนั้นได้จัดพิธีมอบธงการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติให้กับเจ้าภาพ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๘ “ยาโมเกมส์” ให้กับตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีการแสดงชุดซึ้งไห้ข่มแดง ในการรับธงการเป็นเจ้าภาพด้วย จากนั้นบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม









นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙